



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รถเพื่อนใจ สู้ภัยน้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, มติชน, รัฐบาลไทย, hfocus, New18, TNN, Thailand plus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. พร้อมด้วย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สร. ปล่อยชบวนคาราวาน “รถเพื่อนใจ สู้ภัยน้ำท่วม” โดยกล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต หลายครอบครัวต้องเผชิญกับความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุก สนับสนุนบริการสุขภาพจิตในพื้นที่อย่างทันที่</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสร. กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง รวม 11 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประชาชนได้รับผลกระทบถึงกว่า 730,000 ครัวเรือน ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 22 ธ.ค.67 ทำให้ประชาชนยังคงมีความยากลำบากในการเดินทางมารับบริการ สร.จึงได้ส่งคาราวาน “รถเพื่อนใจ สู้ภัยน้ำท่วม” จำนวน 5 คัน ไปช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลฟื้นฟูจิตใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>สอบรับยามาขายต่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สวท.,ทีวีช่อง 7, เดลินิวส์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, isranews, hfocus, thecoverage, tnn, bangkokbiznews, thaipbs)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์โพสต์คนหัวหมอ ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค ไปรับยาพ่นจมูกฟรี และนำมาโพสต์ขายต่อราคาถูกในกลุ่ม ว่า ระบบ สปสช. ตรวจสอบได้ และลงโทษดำเนินคดีไปบางรายแล้ว หลังจากนั้นจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเพื่อป้องกันช่องโหว่ โดย สร. กำลังทำนโยบายเพื่อลดการป่วยให้น้อยลง บุคลากรจะได้มีเวลาตรวจสอบได้มากขึ้น ขณะที่ ทพ.อรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เสนอปรับลดเวลาจ่ายยาจาก 3 เดือนลดเหลือ 1 สัปดาห์หรือภายในหนึ่งเดือน หรือแกะหีบห่อบรรจุภัณฑ์ออกเพื่อป้องกันการนำไปขาย ทั้งนี้ สปสช. ได้แจ้งความไว้แล้ว เพราะทำให้กองทุนเสียหายเนื่องจากเป็นงบบนแผ่นดิน และให้ สปสช.เขตตรวจสอบรายละเอียดด้านเพจ Drama-addict เสนอให้เชื่อมฐานข้อมูลให้หมอเพื่อแก้ปัญหาคนโกง นำยาไปขาย และไม่ควรลดเวลาจ่ายยาเพราะอาจทำให้โรงพยาบาลแออัด พร้อมแนะ สร. สืบรวจเชิงรุกเรื่องการนำยาไปขายในกลุ่มต่างๆ</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>1.การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเป็นสิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, ch3plus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ชี้แจงกระทู้ถามเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมอบหมายนายเอกฤทธิ์ ศาตะมาน คณะที่ปรึกษาสร.สร. ดูแลการให้บริการกับพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ คาดจะเริ่มได้ในช่วงปีใหม่ ซึ่งเป็นสิทธิตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ครอบคลุมเพศชายทุกกลุ่มอายุ รวมถึงเห็นด้วยสำหรับข้อเสนอให้นิยามการขลิบเป็นการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และจะมอบหมายให้ประธานกรรมาธิการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ความเห็นที่ชัดเจนจะเสนออนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอบอร์ด สปสช.พิจารณา ส่วนข้อเสนอให้หมอขลิบของมุสลิมมีรายได้จากการขลิบเบิกค่าใช้จ่ายจาก สปสช.ได้ จะให้แพทย์แผนไทยประสานข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. ข้อเสนอเพื่อความยั่งยืนของบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ อดีต ผอ.รพ.ขอนแก่น และอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2567 (National UHC Conference 2024) ระบุ สิ่งที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ คือ ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ จะต้องมีประสิทธิภาพและดีมากกว่าที่จะหยุดยั้งไม่ให้เกิดจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นในประเทศ และจะได้ไม่กระทบการเงินการคลังของชาติในด้านการรักษาพยาบาล โดยเสนอการจัดสรรงบประมาณสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งงาน P&P งาน OPD และงาน IPD ควรอยู่ที่ 20 : 40 : 40 แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณด้าน P&P อยู่แค่ประมาณ 12 - 14 % เท่านั้น</p> <p>3. ผู้รับผิดชอบค่าแพทย์ของผู้ป่วยบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (topnews, hfocus, bugaboo, ch7)</p> <p>- พลตรี นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ แจ้งข้อความด่วนที่สุดถึงผู้ป่วยบัตรทองจากคลินิกต่าง ๆ และสายด่วน สปสช. 1330 โดยระบุถึงค่าแพทย์ที่ผู้ป่วยบัตรทองขึ้นทะเบียนตรงกับคลินิก เป็นภาระของคลินิกที่เป็นต้นสังกัดผู้ป่วยบัตรทองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ใช่ภาระค่าใช้จ่ายที่ รพ. รับส่งต่อต้องกลายเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น ผู้ป่วยบัตรทองที่ส่งต่อจากคลินิกต่าง ๆ มายังรพ.มงกุฎวัฒนะ คลินิกหรือผู้ป่วยบัตรทองจากคลินิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าแพทย์ หากร้องเรียนให้ร้องเรียนไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบค่าแพทย์ ไม่ใช่รพ.มงกุฎวัฒนะ ที่เป็นปลายทางรับส่งต่อ ทั้งนี้ ตนหารือแก้ปัญหาให้กับฝ่ายกฎหมายของ สปสช. แล้ว และสั่งการให้รับการส่งต่อผู้ป่วยตามนัดทั้งหมด หากสายด่วน สปสช. 1330 ยังปฏิบัติและสั่งการไม่ถูกต้อง รพ.มงกุฎวัฒนะจะยกเลิกการรับคลินิกทั้งหมดในปีงบประมาณ 2568 ทันที</p> <p>4. Cancer Anywhere สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เผย กรณี Cancer Anywhere ต้องพัฒนาให้ทุกโรงพยาบาลจังหวัดมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ไม่ใช่การให้ผู้ป่วยเดินทางไปรักษาที่ต่างจังหวัด ว่า แนวทางแก้ไข ต้องเพิ่มแพทย์และทีมบุคลากรรักษาโรคมะเร็ง และสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ ใน รพศ.และรพท. โดยเฉพาะ รพ.ขอนแก่น ต้องได้รับการสนับสนุนมากกว่านี้ โดยขอให้ สปสช.แก้ไขปัญหาด่วน หลังคนไข้มะเร็งเข้ารับการรักษาต่อวัน เกิน 830% กระทบการรักษาและการสอนนักศึกษาแพทย์ พร้อมระบุ 25 ธ.ค. เกิดปัญหาแน่เพราะต้องรับมือกับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่อีกระลอก</p> <p>5. วิกฤต สปสช. สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์: ฝนไม่ถึงดิน</p> <p>- ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สปสช.ต้องเผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นครั้งสำคัญ จากปัญหาความสับสนของ คค.มะเร็งรักษาทุกที่ และจำนวนคลินิกชุมชนที่ลาออกไม่ต่อสัญญาหลายแห่งทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องในการบริหารจัดการนโยบายสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อ ปชช.ในวงกว้าง การแก้ไขปัญหาต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการกำหนดนโยบายโดยมีการวางแผนอย่างบูรณาการ ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และระบบสนับสนุน รวมถึงรัฐบาลจัดลำดับความสำคัญของนโยบายต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับระบบสาธารณสุขซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และตระหนักว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ใช่นโยบายระยะสั้นหากไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง อาจนำไปสู่วิกฤตศรัทธาในระบบที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของประเทศ</p>	
<p>งานสัมมนาวิชาการ PBRI Digital Day สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการและมอบนโยบายงานสัมมนาวิชาการ “PBRI Digital Day: ก้าวสู่องค์กรทันสมัยศตวรรษที่ 21” โดยมี ดร.นพ. วิชัย เทียนถาวร อธิบดีสปสช. และคณะผู้บริหารร่วมในพิธีด้วย พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขโดยมีแนวทาง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขา 2. ดูแลสิทธิสวัสดิการและดูแลบุคลากรสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 3. ก่อสร้างสถานพยาบาลใหม่และการยกระดับศักยภาพของสถานพยาบาลที่มีอยู่เดิม 4. กระจายหมอให้สอดคล้องกับพื้นที่หวังแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร และรองรับความท้าทายด้านสุขภาพ 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, INN)</p> <p>- นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการ รมว.สธ. เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellcation เขตสุขภาพที่ 5 จาก 8 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี ภายใต้ คก.Kick off ขับเคลื่อนนโยบาย Medical & Wellness Hub เพื่อสนับสนุนนโยบาย Medical and Wellness Hub ของรัฐบาล ให้สร้างศักยภาพให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับนานาชาติ</p>	
<p>โรคไม่ทราบสาเหตุที่ระบาดในคองโก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, จส.100, New18, New1, Thai PBS)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวพบโรคไม่ทราบสาเหตุระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในแถบแอฟริกากลาง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 กรมควบคุมโรคได้รับรายงานจาก SEAR International Health Regulation (SEAR IHR) โดย ก.สธ.ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก รายงานพบการระบาดของโรคไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.67 ในเขตสุขภาพปานซี จ.กวางโก และยังมีรายงานผู้ป่วยและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคไม่ทราบสาเหตุที่ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำไทยมีมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศเฉพาะ มีแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดการระบาดในประเทศ แม้ความเสี่ยงการระบาดในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ</p>	
<p>ประชุมฯเพื่อการพัฒนางานสถาบันชีววัตถุ ประจำปีป.ม. พ.ศ.2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เปิดการประชุมร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนางานสถาบันชีววัตถุ ประจำปีป.ม. พ.ศ. 2568 พร้อมกล่าวว่า กรมฯมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่มีงานบริการ ปรับลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภาคธุรกิจของไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ม.ค. 2568 เป็นต้นไป ซึ่งสถาบันชีววัตถุ สามารถลดระยะเวลาการตรวจผลิตภัณฑ์ได้ร้อยละ 30-50 ได้แก่ 1.บริการออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุ สำหรับมนุษย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 41 ผลิตภัณฑ์ และ 2. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ประกอบการขึ้นทะเบียน การประเมิน ปลูกโซ่ความเย็น และอื่นๆ จำนวน 31 ผลิตภัณฑ์</p>	
<p>กรมวิทย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, thailandplus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ กล่าวว่า กรมมอบของขวัญปีใหม่ 2568 ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยปรับลดระยะเวลาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 440 รายการ และปรับลดอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 249 ผลิตภัณฑ์และ 889 รายการ ทดสอบพร้อมพัฒนาระบบรับส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ผ่าน iLabPlus ลูกค้านำเข้าผ่าน E-report ดูข้อมูลที่ www.dmsc.moph.go.th โทร.0-2951-0000 ต่อ 99968 หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่งทั่วประเทศ</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เชียงใหม่นิวส์, ผู้จัดการ, PPTV, Thai PBS, Sondhitalk)</p> <p>- กรมอนามัย ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า จากกรณีที่มีผู้โพสต์ว่า พบเด็กนักเรียนในประเทศไทยติดเชื้อโนโรไวรัสแล้วกว่า 1,400 ราย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง และเป็นเหตุการณ์เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นอาการท้องเสียของเด็กนักเรียนซึ่งเกิดจากเชื้อ E.coli และโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย จำนวน 1,400 ราย โดยพบการติดเชื้อโนโรไวรัส 2 รายเท่านั้น และปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อโนโรไวรัสจริง แต่ยังไม่พบอาการรุนแรง หรือเสียชีวิต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมุติ รองอธิบดี กรม สบส. เผยกองวิศวกรรมกรมการแพทย์ กรม สบส. ได้จัดให้มีการเปิดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) สธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัด สธ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การควบคุมการใช้รวมทั้งเรียนรู้หลักการ เทคนิค กฎระเบียบในการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินลดอัตราการเกิดความเสียหายให้ได้มากที่สุด</p>	
<p>ประชุม กก.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, บ้านเมือง, hfocus, newtv, sonthitalk, js100, workpointnews, inn, thaitodaynews) นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม กก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุม เห็นชอบมาตรการ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2568 นี้ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้น ขยายวันเฝ้าระวังทางถนนช่วงปีใหม่เป็น 10 วัน 27 ธ.ค. 67-5 ม.ค.67 มุ่งเน้นลดอุบัติเหตุทางถนน</p>	
<p>สงสัยถูกวางยาพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thaipbs, one31, siamnews, ch3, brighttv)</p> <p>- นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พาลูกชาย และครอบครัวของผู้เสียชีวิต เข้าพบนายธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เพื่อขอให้ตั้งกรรมการตรวจสอบผลการรักษาและสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงอายุ 63 ปี โดยสงสัยว่าแม่และยายถูกพิษงาเพื่อล้างยาเพื่อล้างหน้า โดยแม่ของผู้เสียชีวิตหมดสติหลังดื่มน้ำอัดลมที่ผู้ต้องสงสัยนำมาให้ ทั้งยังพบยาสงสยในบ้านและสภาพศพมีเล็บเขียวข้ำ เรียกร้องความยุติธรรมและต้องการให้ตรวจสอบสารพิษที่อาจเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิต ด้าน นายธนภุต กล่าวว่า ลักษณะคล้ายคดีแอมโซยาไนต์ และกำลังเร่งตรวจสอบ คาดผลชันสูตรจะมีความคืบหน้าในสัปดาห์หน้า</p>	
<p>พิจารณาจริยธรรมแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก.) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., hfocus, sonthitalk, thaipbs)</p> <p>- แพทยสภา กำหนดวันให้ รพ.ตำรวจ ส่งเอกสารการรักษา นายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งพักรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ เป็นเวลาเกือบ 6 เดือน หลังพบผู้ป่วยที่มีมูล ไม่ใช่เรื่องโคมลอย มีอำนาจเต็มในการสอบสวนเรื่องจรรยาบรรณแพทย์ที่ทำการรักษา ภายในวันที่ 15 ม.ค.68</p>	
<p>ยื่นเรื่องริเริ่มร่าง พ.ร.บ.กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายวัชรพงศ์ พุ่มชื่น กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด กับคณะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสงค์เป็นผู้เชิญชวน จำนวน 30 คน ได้ขอเข้าพบประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยื่นเรื่องริเริ่มร่าง พ.ร.บ.กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พ.ศ.... เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เตรียมล่า 30,000 รายชื่อหนุน หวังช่วยถ่วงดุล ลดผลกระทบ ได้ประโยชน์ทางการแพทย์จริง</p>	